

Thi đua xây dựng gia đình văn hóa

Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thời gian qua, phong trào luôn được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều gia đình đã trở thành tấm gương sáng, đi đầu, dẫn dắt các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.



Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt, xã Minh Tân (Kiến Xương) phát triển trang trại tổng hợp 4ha, mỗi năm thu trên 300 triệu đồng.

Những hạt nhân gia đình văn hóa tiêu biểu

Là gia đình "tứ đại đồng đường" nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, xã Minh Tân (Kiến Xương) luôn hòa thuận, ông bà, cha mẹ là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo, con cháu luôn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Vì vậy, đã có 3 thế hệ trong ngôi nhà này đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" của xã, của huyện, riêng gia đình chị Nguyệt năm nay đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" cấp tỉnh. Bà Vũ Thị Sếu, mẹ chồng chị Nguyệt chia sẻ: Dù nghề khó, vất vả song vợ chồng tôi luôn động viên các con phải học hành, không đua đòi theo bạn xấu. Anh em bảo ban, giúp đỡ nhau để cùng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, thấy người khó thì phải giúp đỡ, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Giờ các con, các cháu tôi đều trưởng thành, có việc làm ổn định, gia đình khá giả, luôn yêu thương nhau tới rất mừng. Về làm học 31 năm, chị Nguyệt học từ mẹ chồng nhiều điều, áp dụng nuôi dạy con gái là tiếp viên hàng không, con trai là huấn luyện viên thể thao, cùng chồng phát

triển trang trại tổng hợp với diện tích gần 4ha, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Chị Nguyệt cho biết: Mẹ chồng là tấm gương sáng, mình cũng cố gắng học tập mẹ chồng, anh em đoàn kết, vợ chồng thuận hòa nuôi dạy các con trưởng thành, sống có ích cho xã hội. Từ năm 2019, gia đình nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 300.000 đồng/tháng để cháu tiếp tục được tới trường. Khiêng nghiệp từ hai bàn tay trắng song xác định kinh tế gia đình phải vững mới nuôi dạy được con cái ăn học nên người và xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thao, xã Nam Cao (Kiến Xương) đã mạnh dạn tích tụ 5 mẫu ruộng cấy lúa hàng hóa, mua máy móc làm ruộng của gia đình và làm thuê cho bà con, thời gian nông nhàn anh đi làm thợ xây, chị phát triển chăn nuôi, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó anh chị có tiền nuôi 2 con học đại học, xây dựng nhà cửa khang trang. Anh Thao cho biết: Gia đình 10 năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" cấp xã, 3 năm liền đạt danh hiệu cấp huyện,

năm nay đạt "Gia đình văn hóa" cấp tỉnh. Để đạt được thành tích này, vợ chồng tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; có 2 con gái nhưng quyết tâm không sinh nữa; vợ chồng luôn tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ mọi công việc với nhau, động viên các con học hành. Gia đình bà Đỗ Thị Hà, xã Lô Giang (Đông Hưng) cũng là một gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền, vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen. Bà Hà khẳng định: Gia đình tôi, bố mẹ luôn sống mục thước, lấy chữ "tâm" làm tin, chữ "đức" làm trọng để giáo dục, động viên con cháu noi theo, chăm chỉ học hành, làm việc. Đến nay các con tôi đều thành đạt, xây dựng gia đình riêng no ấm, hạnh phúc, các cháu chăm ngoan, học giỏi. Hai vợ chồng thường vận động con cháu tham gia ủng hộ công tác khuyến học, khuyến tài, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho thôn, cho xã làm đường giao thông nông thôn, bản thân có tuổi nhưng vẫn là điển hình làm kinh tế giỏi của xã với thu nhập 400 triệu đồng/năm.

THU HIỀN - TIẾN ĐẠT

Những gương mặt đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên vừa qua có 9 học sinh đạt điểm cao nhất của 9 lớp chuyên, trong đó 8 em là học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình), 1 em là học sinh Trường THCS Tân Hòa (Vũ Thư). Gặp gỡ và trò chuyện với 2 trong 9 học sinh này, chúng tôi thấy ở các em niềm đam mê, nghị lực và bền bỉ để theo đuổi đam mê của mình.

Thủ khoa đến từ lớp học đặc biệt

Với tổng điểm 48,05 điểm (trong đó môn Toán chuyên 9,75 điểm, Tiếng Anh 9,8 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Toán 9,75 điểm), Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Lương Thế Vinh không chỉ là thủ khoa của lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Thái Bình mà em còn trở thành thủ khoa của trường trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên vừa qua. Với thầy cô giáo, bạn bè, Gia Bảo là cậu học trò đặc biệt bởi không chỉ ngoan ngoãn, học giỏi, em luôn hòa đồng và giúp đỡ các bạn trong lớp. Thấy giáo Dương Sơn Ý, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 và lớp 9 của Gia Bảo chia sẻ: Gia Bảo là lớp phó học tập của lớp. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi toàn diện, em còn biết chơi cờ vua và luôn giúp đỡ các bạn trong học tập cũng như cuộc sống, vì vậy bạn bè trong lớp rất quý mến và ngưỡng mộ em. Gia Bảo cũng là một học sinh khiến tôi rất ấn tượng bởi niềm đam mê học hỏi và sự bền bỉ để có những bứt phá trong học tập. Vì thế mà khá lâu rồi, trong nhóm đội tuyển thủ khoa mới có một học sinh đạt điểm số tuyệt đối 20/20 điểm trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh như Gia Bảo. Để đạt được thành tích trên, Gia Bảo luôn cố gắng, tự giác trong học tập. Em chia sẻ: Ở trên lớp em cũng học như các bạn. Khi về nhà, sau khi làm xong bài tập, em thường lên mạng tìm những dạng đề và xem bài giảng của các thầy cô giáo cấp II, cấp III và các giảng

viên đại học. Chia sẻ về dự định, Gia Bảo cho biết trước mắt em sẽ tiếp tục phấn đấu ở môi trường học tập mới, mục tiêu của em là được vào đội tuyển Toán và đạt giải ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tại lớp 9A6, Trường THCS Lương Thế Vinh không chỉ có Nguyễn Gia Bảo đổ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình. Thấy giáo Dương Sơn Ý cho biết thêm: Lớp tôi chủ nhiệm có 43 học sinh thì 37 em đổ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình, 6 em đổ vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Trong đó 24 em đổ chuyên Toán, 12 em đổ chuyên Tin và 1 em đổ chuyên Anh. Cùng với Gia Bảo, em Bùi Đức Long cũng là học sinh có điểm số cao nhất của lớp chuyên Tin với 43 điểm. Bên cạnh sự định hướng của thầy cô giáo thì việc tự học chính là bí quyết giúp các em hiểu sâu và nhớ kỹ kiến thức. Sau mỗi tiết Toán, các em nhớ tới giảng giải thêm những kiến thức chưa hiểu rõ. Trong các buổi học đội tuyển, mỗi khi có bài tập khó, các em không chờ đợi sự gợi ý từ giáo viên mà sẽ chủ động suy nghĩ và bàn bạc để đưa ra những phương pháp giải mới, sáng tạo. Không chỉ môn Toán mà với tất cả các môn học, các em chú trọng việc nắm vững lý thuyết vì đó là nền tảng để giải quyết mọi bài tập. Đây là năm học khiến tôi và nhiều thầy cô giáo trong trường khá vui mừng vì những "trái ngọt" mà các em mang lại.

Cô học trò học đều tất cả các môn

Vượt qua 216 thí sinh dự thi, Đặng Thị Mai Anh, Trường THCS Tân Hòa (Vũ Thư) đã trở thành thí sinh có tổng điểm cao nhất đổ vào lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Thái Bình với 44,7 điểm. Mai Anh chia sẻ: Lúc đi thi em cũng có phần áp lực vì Ngữ văn là môn chuyên có rất đông thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi là 1/16,2 thí sinh. Đây đều là những bạn có học lực giỏi và đạt nhiều thành tích trong học tập, đặc biệt đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tuy nhiên, em luôn tự nhủ sẽ tập trung cao độ, làm



Nguyễn Gia Bảo, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.



Đặng Thị Mai Anh, Trường THCS Tân Hòa (Vũ Thư) đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.

bài với năng lực của mình để không có gì tiếc nuối về bài thi. Sau khi thi xong, em cũng đã dự đoán được điểm số của mình nhưng không nghĩ mình sẽ đạt được tổng điểm cao nhất. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Mai Anh cho biết em luôn tự nhắc nhở bản thân "trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" nên em quyết tâm cao trong học tập. Ở trường, em tập trung cao vào bài giảng của thầy cô giáo để hiểu bài, có gì không hiểu sẽ hỏi thầy cô luôn bởi điều này sẽ giúp em ghi nhớ được kiến thức tốt nhất. Về nhà, em dành thời gian luyện tập và củng cố nâng cao kiến thức theo mức độ khó dần. Cô giáo Vũ Hồng Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp Mai Anh cho biết: Em rất tự giác trong học tập. Khi thi xong, tôi nghĩ khả năng cao cô học trò thông minh sẽ nằm trong top những bạn được điểm cao bởi suốt những năm học THCS, em luôn có "phong độ" ổn định ở tất cả các môn, đặc biệt là môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Anh Đặng Văn Cường, bố của Mai Anh chia sẻ: Từ lớp 6 đến lớp 9 con luôn tự giác học tập, rất ít khi thấy con tham gia các lớp học thêm. Vợ chồng tôi cũng không tạo áp lực cho con là phải thi đỗ vào trường chuyên, tuy nhiên đây là ngôi trường con mơ ước được đặt chân đến nên con rất nỗ lực để chinh phục ước mơ của mình. Thời gian tới, gia đình sẽ luôn đồng hành cùng con trong quá trình học tập và động viên con tiếp tục theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Vui mừng với kết quả đạt được nhưng Nguyễn Gia Bảo và Đặng Thị Mai Anh vẫn tự nhắc nhở bản thân không chủ quan, thả lỏng với kết quả ban đầu mà cần tiếp tục học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, duy trì phong độ học tập, cố gắng nhiều hơn nữa ở chặng đường tiếp theo, phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng để sau này trở thành người công dân có ích cho quê hương, đất nước.

ĐẶNG ANH

Chuyện nghề nữ shipper

Shipper (giao hàng) - công việc dường như chỉ dành cho nam giới khi phải dãi nắng dầm mưa trên mọi nẻo đường để giao bưu phẩm đến tay khách hàng. Thế nhưng, không ít phụ nữ chọn nghề này vì cuộc sống mưu sinh. Tuy gặp muôn vàn vất vả nhưng họ tìm được niềm vui trong công việc.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hè, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) là lúc chị đang đi giao hàng cho khách tại một cửa hàng trên đường Lý Bôn, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Làn da ngăm đen, gương mặt phúc hậu lúc nào cũng nở nụ cười tươi thân thiện, chị Hè chia sẻ: Kho hàng Công ty Cổ phần Nhất Tín logistics, bưu cục Thái Bình có duy nhất tôi là nữ shipper. Mới đầu tôi cũng lo vì nghề này vất vả và cho phụ nữ, nhưng nghĩ tới có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình 4 người nên tôi quyết tâm theo nghề. Đến nay tôi đã gần bỏ mọi nghề được gần 3 năm. Khi mới vào nghề cũng khó khăn, công việc có những lúc rất áp lực nên

nhiều khi cũng nản. Có lúc gặp khách hàng khó tính không ưng hàng đã đặt hoặc giao hàng không đúng thời gian hẹn khách là bị đổ lỗi, bị trách mắng... Tuy nhiên, cũng có khách hàng rất tốt, thấy tôi là nữ mà đi giao hàng họ cũng hỏi han, quan tâm sức khỏe. Sự quan tâm đó đã động viên tôi hoàn thành tốt công việc và tiếp tục cố gắng. Còn chị Nguyễn Thị Tâm, một shipper hàng thực phẩm cho biết: Làm nghề này không được ngại khó, ngại khổ. Đã làm shipper thì không phân biệt nam hay nữ. Ngày mưa hay ngày nắng đều phải bảo đảm giao hàng đến tay khách đúng thời gian vì thực phẩm không thể để lâu. Không ít lần giao đến

nơi khách bận hay liên lạc không được phải đi giao lại hoặc gặp khách hủy đơn thì đành mang về. Chúng tôi thường nhận hàng đi giao từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng rồi buổi trưa quay về lấy tiếp, chiều lại tiếp tục đi giao cho đến hết hàng. Thường ngày phải 6 - 7 giờ tối mới xong việc để về nhà. Công việc này giúp tôi biết đường xá nhiều hơn. Song do đã có tuổi nên thi thoảng lại đau lưng, vai gáy và nhất là mau chóng phai tàn nhan sắc. Làm nghề shipper là nam giới đã vất vả, là phụ nữ còn vất vả hơn gấp bội. Ngày ngày rong ruổi trên đường bất kể nắng mưa, những hôm trời mưa lớn, đường ngập xe chết máy, việc khó xe giữa dòng nước

đối với một người phụ nữ thực sự rất mất sức. Hay khi có những khách hàng cần đi gấp muốn lấy hàng sớm, trong giờ nghỉ trưa



Ngày càng có nhiều phụ nữ làm shipper.

cũng phải lên đường để kịp giao hàng cho khách đúng hẹn. Suốt ngày phơi mình trên các nẻo đường, nữ shipper rất khó để chu

toàn việc nhà, chăm sóc con cái. Công việc khó nhọc là vậy nhưng những nữ shipper vẫn bám nghề để kiếm sống. Với quan điểm nam nữ bình đẳng, công việc nam giới có thể làm thì phụ nữ cũng làm được, các nữ shipper đã chinh phục được nghề và làm tốt công việc. Việc rong ruổi trên các nẻo đường giao hàng từng môn đồ đến với khách, cảm nhận niềm vui của khách khi nhận hàng, âm thầm chia sẻ những sự khờng hài lòng của khách, với các chị, đó vừa là mưu sinh vừa là niềm vui trong nghề đã lựa chọn. Với họ, khi đã làm nghề này thì cũng xác định những ngày lễ, tết sẽ là ngày bình thường như bao ngày khác, bóng dáng họ vẫn xuất hiện với sau lưng là thùng hàng khệ nệ. Vất vả với những khó khăn đặc thù của nghề shipper nhưng chị em vẫn kiên trì, làm việc có trách nhiệm. Họ đã chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể hoàn thành tốt mọi việc dù ở bất kỳ công việc nào. Chúc cho những nữ shipper luôn mạnh khỏe và vững tâm với nghề đã chọn.

ANH TUYẾT

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương



Lãnh đạo Vụ Truyền thông - Giáo dục, Bộ Y tế truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Sáng ngày 28/6, Sở Công Thương phối hợp với Công đoàn ngành công thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành và công đoàn các doanh nghiệp.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là chuyên gia tuyên truyền của Bộ Y tế truyền đạt kiến thức và cùng nhau thảo luận, trao đổi những vướng mắc pháp luật xung quanh chủ đề "Ứng dụng triết lý phương Đông trong quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như trong phòng, chống cháy, nổ, an toàn, bảo hộ lao động và bí quyết hay nghệ thuật giữ gìn mái ấm hạnh phúc gia đình thời kỳ hội nhập".

Ngoài cập nhật, chia sẻ kiến thức pháp luật, Sở Công Thương mong muốn hội nghị sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thay đổi nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị; đồng thời biết sắp xếp công việc khoa học dành thời gian chăm sóc, giữ gìn bình an, hạnh phúc cho mái ấm gia đình.

HÀ THANH